

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban Nội chính Tỉnh ủy và tổ giúp việc các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác phối hợp, chủ động tham mưu có hiệu quả với cấp ủy tỉnh, huyện về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; trong đó, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 18 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đăng tải nhiều tin, bài về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tham gia phát hiện, giám sát việc xử lý và thông tin kịp thời kết quả xử lý các vụ việc, vụ án; phê phán, lên án những hành vi

# Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí



Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác xét xử án tham nhũng, kinh tế với Ban Pháp chế, HĐND tỉnh.

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương... Ngoài ra, trên trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương, mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở cũng tăng cường việc cung cấp thông tin, phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giúp người dân tiếp cận các thông tin về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, từ đó phát huy vai trò giám sát, tố giác các trường hợp tham nhũng. Trong đó, Sở Tư pháp đã tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho các ngành, các đoàn thể của tỉnh và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các

huyện, thành phố; biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra tỉnh phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng... Song song với công tác tuyên truyền, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng cũng được triển khai thực hiện tích cực: xây dựng quy định về công tác cán bộ, công chức, viên chức của ngành qua tài khoản đặt tỷ lệ 100%, góp phần minh bạch hóa các khoản thu nhập của cán bộ, công chức và phòng ngừa tham nhũng. Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy

định đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và quan hệ xã hội. Với việc triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực. Qua kết quả tự kiểm tra, rà soát và các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội cho thấy không có tình trạng lộng quyền trong quá trình thực thi công vụ. Hoạt động chi tiêu trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng quy chế, chế độ, hạn chế mức tối thiểu nhất tình trạng lãng phí... Từ đầu năm đến nay, qua nguồn tin báo tố giác tội phạm, cơ quan điều tra đã phát hiện 3 vụ, 3 bị can có dấu hiệu tham nhũng (giảm 1 vụ, 2 bị can so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, đã khởi tố vụ Đoàn Thị Dịu, kế toán Trường Mầm non Thái Thủy (Thái Thủy) giả mạo trong công tác; vụ Nguyễn Thị Mận, sinh năm 1957, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng tiểu ban xây dựng nông thôn mới thôn Điểm (xã Hồng An, huyện Hưng Hà) có hành vi gian dối trong việc kê khai, báo cáo diện tích đất, tiền chuyển nhượng đất chiếm đoạt số tiền 40 triệu đồng; vụ Trần Đình Đình, nguyên Chủ tịch xã Thụy Phong (Thái Thụy) về hành vi làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế. Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử 4 vụ, 7 bị cáo phạm tội tham nhũng: vụ Phạm Minh Đức, nguyên cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tiền Hải phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vụ Bùi Thanh Huyền, nguyên cán bộ văn phòng kiểm thủ quỹ UBND xã An Ninh (Tiền Hải) phạm tội tham ô tài sản; vụ Nguyễn Văn Cột, nguyên Trưởng thôn Bùi Xá (xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà) lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản; vụ Trần Bá Hải, nguyên cán bộ địa chính và Hà Khắc Kết, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Lễ (Hưng Hà) phạm tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

NGUYỄN TÙNG

# An Mỹ - khu dân cư văn hóa

Nhờ duy trì, giữ vững khối đại đoàn kết tại khu dân cư, thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thôn An Mỹ, xã An Dục (Quỳnh Phụ) ngày càng khởi sắc.

trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nếp sống đoàn kết, hòa thuận, văn minh từ lâu được người dân An Mỹ gìn giữ và duy trì, làm nền tảng quan trọng để nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh",



Hoạt động văn hóa thường xuyên được tổ chức ở thôn An Mỹ.

An Mỹ là thôn có địa bàn rộng gồm 7 xóm với 436 hộ, 1.456 khẩu, trong những năm qua, từng gia đình trong thôn đã chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương và gia đình để phát triển sản xuất, kinh doanh đa dạng. Nhân dân An Mỹ đã tổ chức và huy động hỗ trợ về vốn để phát triển sản xuất dưới nhiều hình thức như bán trả chậm vật tư, hỗ trợ con giống, mở cơ sở sản xuất tạo việc làm cho lao động trong thôn. Các đoàn thể đã đứng ra tín chấp cho hội viên vay gần 4 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Năng suất lúa trung bình của An Mỹ đạt 115 tạ/ha/năm, toàn thôn có 20 gia trại tổng hợp chăn nuôi tập trung, đặc biệt với gần 100 con bò sinh sản đã giúp các gia đình nâng cao thu nhập.

xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Đồn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn An Mỹ cho biết: Nhiều năm liền, thôn An Mỹ luôn là là cờ đầu của xã trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của các đoàn thể. Ban công tác mặt trận và các chi hội hoạt động thường xuyên, nếp sống, bảo đảm thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, điện mạo nông thôn và đời sống của nhân dân ngày càng phát triển. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, nhân dân trong thôn còn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. Việc hiếu, hỷ, các dịp lễ, tết trong khu dân cư được chính quyền và nhân dân cùng chung tay tổ chức trang trọng, văn minh theo nếp sống mới, các phong trào văn hóa, văn nghệ được duy trì và phát triển. Sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác "Đền ơn đáp nghĩa"... được chính quyền và nhân dân coi trọng. Quỹ bảo vệ trẻ em và quỹ khuyến học của thôn được người dân tích cực hưởng ứng với số tiền hàng chục triệu đồng giúp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa.

Nhờ công tác định hướng phát triển tiểu thủ công nghiệp của địa phương, với 9 cơ sở sản xuất đa dạng như làm hương, gạch không nung, may công nghiệp, chế biến lương thực... đã tạo việc làm cho nhiều lao động trong thôn. Đến nay, toàn thôn An Mỹ có 80% lao động có việc làm ổn định, chỉ còn 7 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo, khu dân cư có trên 85% hộ có nhà ở kiên cố, nhiều gia đình đã tự mua sắm được các phương tiện hỗ trợ sản xuất như ô tô, máy gặt, máy cày; trên 40% số hộ lắp đặt và sử dụng nước máy sinh hoạt. Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện để nhân dân thôn An Mỹ hưởng ứng và đóng góp trên 300 triệu đồng và gần 200 ngày công xây dựng nông thôn mới với 18 tuyến đường bê tông giao thông nông thôn và 3 tuyến đường giao thông nội đồng... Các cụm dân cư xóm Đồng Quýt, xóm Đường Bụt, xóm Tân Lợi và gia đình các ông Nguyễn Ngọc Bầu, Hòa Quang Nam, Nguyễn Văn Đạt... là những tấm gương

Với những thành tích đã đạt được, năm 2017, thôn An Mỹ được công nhận là khu dân cư văn hóa với 324 hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 42 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu đã minh chứng cho thành công của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại địa phương.

TRINH CƯỜNG

# HƯNG HÀ Chung tay chăm lo cho người nghèo

Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua, Hưng Hà đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, Ủy ban MTTQ, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của phong trào. Từ đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực chung tay giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Nhân tháng cao điểm vì người nghèo hàng năm (17/11 - 18/11), Ủy ban MTTQ huyện đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và có thủ kếu gọi toàn dân tham gia hưởng ứng phong trào thi đua "Cả

nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", ủng hộ quỹ vì người nghèo. Kết quả, 16 năm qua (2001 - 2017), ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã huy động được trên 26,6 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3.260 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế, vốn, giống, tư liệu sản xuất và hỗ trợ khám chữa bệnh cho hơn 10.000 hộ nghèo; thăm và tặng hàng vạn suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo mỗi dịp tết đến xuân về. Từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2017, quỹ vì người nghèo cấp huyện vận động được gần 743 triệu đồng, các xã, thị trấn vận động được gần 1,17 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, toàn huyện đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 28 ngôi nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 23 con bò giống sinh kế, hỗ trợ lực chung tay giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Nhân tháng cao điểm vì người nghèo hàng năm (17/11 - 18/11), Ủy ban MTTQ huyện đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và có thủ kếu gọi toàn dân tham gia hưởng ứng phong trào thi đua "Cả

trở lên. Tính đến ngày 9/11, quỹ vì người nghèo cấp huyện đã vận động được hơn 356 triệu đồng. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn cũng phần đầu vận động 1,05 tỷ đồng (bình quân mỗi xã, thị trấn vận động 30 triệu đồng trở lên); mục tiêu phấn đấu cho chương trình an sinh xã hội năm 2017 là 10 tỷ đồng. Bằng các hình thức hỗ trợ cụ thể, thiết thực, nhiều hộ nghèo trong huyện đang từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, phần đông thoát nghèo, điển hình như gia đình ông Hà Văn Công và bà Hà Thị Nở ở thôn Nghĩa Thôn, xã Kim Trung. Cách đây một năm, ông Công bị tai biến mạch máu não, sức khỏe giảm sút, không thể lao động, mọi sinh hoạt đều trông cậy vào người vợ. Trong khi đó, bà Nở cũng đã tuổi cao sức yếu, không có việc làm, kinh tế gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, quỹ vì người nghèo cấp huyện đã hỗ trợ 15 triệu đồng giúp ông bà mua bò và giống sinh kế làm tư liệu sản xuất. Bà Nở chia sẻ: Cùng với số tiền hỗ trợ, tôi đã vay mượn



Gia đình bà Hà Thị Nở ở thôn Nghĩa Thôn, xã Kim Trung (Hưng Hà) được hỗ trợ 15 triệu đồng mua bò giống sinh kế.

thêm để mua con bò giống trị giá 19 triệu đồng. Con bò giờ là nguồn tài sản lớn nhất của gia đình. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc để bò sinh trưởng, phát triển tốt, sớm sinh sản cho gia đình có thêm nguồn thu, từng bước cải thiện cuộc sống. Đồng chí Trần Trung Dũng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn còn 4.862 hộ nghèo (5,68%) và 3.972 hộ cận nghèo (4,64%) đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, rất cần sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng xã hội. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể của huyện tiếp tục tăng

khai sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, các chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội; vận động các tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực huy động mọi nguồn lực chăm lo, giúp đỡ người nghèo ở các địa phương, góp phần tiếp thêm nghị lực để họ quyết tâm thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

THANH HUYỀN

# Cô giáo Nhuân hai giỏi

Bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, tâm huyết với nghề, cô giáo Nguyễn Thị Nhuân, Trường THCS Lê Quý Đôn (Kiến Xương) đã đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Năm 1997, sau khi tốt nghiệp sư phạm, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Nhuân được phân công công tác tại Trường THCS Quốc Tuấn. Trong quá trình giảng dạy, cô luôn yêu thương và truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức của mình cho học sinh bằng tấm lòng của "người mẹ thứ hai" đồng thời kiên trì, nhẫn nại, nỗ lực tìm tòi phương pháp mới sinh động, có hiệu quả để vận dụng vào công tác giảng dạy.

Bởi vậy, những giờ dạy của cô luôn là những bài học thú vị, học sinh vừa nắm được kiến thức, cô trò lại gần gũi nhau hơn. Sự gần gũi, thân thiện của cô đã giúp học sinh yêu trường, yêu lớp, những lớp cô chủ nhiệm, số học sinh bỏ học hầu như không còn. Khi được điều động về Trường THCS Lê Quý Đôn giảng dạy, vừa làm giáo viên chủ nhiệm vừa phụ trách đội tuyển Toán tỉnh và giải Toán trên mạng internet khiến cô Nhuân ngày đêm suy nghĩ phải đổi mới phương pháp giảng dạy của mình bởi đây là một trường chất lượng cao của huyện. Là giáo viên dạy Toán, cô thường xuyên cho học sinh luyện các dạng đề dưới các hình thức khác nhau và tự luận. Cô chia sẻ: Hình thức và nội dung



Cô giáo Nguyễn Thị Nhuân hướng dẫn học sinh làm việc nhóm.

những kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 những năm gần đây không thay đổi, trong khi đó các kỳ thi THPT quốc gia thì có nhiều điểm mới nên bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng làm bài tự luận,

tôi còn hướng dẫn các em cách giải những bài toán trắc nghiệm nhanh và đúng nhất. Cùng với công tác phụ trách đội tuyển, cô còn được nhà trường phân công là giáo viên

chủ nhiệm. Cô Nhuân chia sẻ: Để giúp học sinh đạt kết quả cao trong học tập, tôi luôn cố gắng xây dựng những bài giảng phù hợp với học sinh. Bên cạnh đó, trên cương vị là giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn chủ động gần gũi, tìm hiểu hoàn cảnh từng học sinh nhằm động viên, giúp đỡ kịp thời để các em chủ tâm học tập. Do đặc thù là trường chất lượng cao của huyện nên các học sinh lớp cô Nhuân chủ nhiệm không có học sinh học trung bình, yếu. Vì vậy, cô luôn có các kế hoạch để bồi dưỡng, giúp các em phát huy hết khả năng của mình. Nhờ đó, trong 20 năm gần bó với nghề, số lượng học sinh của cô đạt học sinh giỏi các cấp tăng theo thời gian. Đặc biệt, trong năm học 2016 - 2017, đội tuyển Toán do cô phụ trách đạt giải nhất cấp tỉnh với 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích; đội tuyển giải Toán trên mạng internet cũng

đạt giải nhất với 17 học sinh đạt giải quốc gia, trong đó có 8 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và 1 giải khuyến khích. Thấy giáo Nguyễn Ngọc Quang, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết: Cô giáo Nguyễn Thị Nhuân là một giáo viên có chuyên môn vững vàng, luôn tận tâm với học sinh, yêu nghề và là một trong những giáo viên tích cực đổi mới phương pháp để phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Trường. "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" là câu nói mà mọi người thường dành cho cô giáo Nguyễn Thị Nhuân. Dù rất bận rộn với công việc, nhiệm vụ được giao ở trường, nhưng cô luôn biết cách sắp xếp, bố trí thời gian khoa học để chăm sóc tổ ấm gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Hai con của cô đều là học sinh giỏi toàn diện.

Con đầu của cô là cháu Mai Anh Tuấn đang học lớp chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Thái Bình, từng giành giải ba tỉnh môn Toán lớp 9 và huy chương vàng kỳ thi giải Toán trên mạng internet. Con thứ hai đang học lớp 4, Trường Tiểu học Thanh Nê (Kiến Xương).

Với những cố gắng của mình, nhiều năm liền cô giáo Nguyễn Thị Nhuân là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm học 2014 - 2015 cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đặc biệt, với những thành tích trong năm học vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, cô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Cô là tấm gương điển hình trong cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" của ngành Giáo dục Thái Bình.

ĐẶNG ANH